

Tin Túc Manmin

Số 19 Ngày 22 Tháng 12, 2013

Mục sư Soojin Lee Tiến Hành Chiến Dịch Y-sơ-ra-ên Lần Thứ Tư Kỷ Niệm Chiến Dịch Y-sơ-ra-ên của Tiến sĩ Jaerock Lee, được phát sóng trực tiếp thông qua TBN Nga



Sau Chiến Dịch Liên Hiệp Y-sơ-ra-ên của Tiến sĩ Jaerock Lee năm 2009 tại đất nước của Do Thái giáo, các chiến dịch kỷ niệm đã được tổ chức hàng năm bởi Diễn Đàn Crystal. Năm 2013, Mục sư Soojin Lee (ảnh 1) rao giảng sứ điệp trong chiến dịch kỷ niệm lần thứ tư tại ICC Haifa (ảnh 3) và nhiều người làm chứng về sự chữa lành của họ (ảnh 2, 5). Các buổi biểu diễn của Lãnh đạo Ngợi Khen Rose Han và Ủy Ban Biểu Diễn Nghệ Thuật Thờ Phượng Quyền Năng (ảnh 4, 6) và giờ khen ngợi cùng với tất cả người tham dự (ảnh 7) tràn đầy cảm xúc và ân sủng. Hội thảo các mục sư và các chiến dịch của hội thánh (ảnh 8, 9) được mong đợi làm một cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy sự thay đổi trong họ.

Vào tháng Chín, 2009 Mục Sư trưởng Tiến sĩ Jaerock Lee của Giáo Hội Trung Tâm Manmin đã bày tỏ những công việc đầy quyền năng của Đức Chúa Trời và tuyên bố rằng Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế duy nhất của chúng ta mang phúc âm trở về với Giê-ru-sa-lem, Y-sơ-ra-ên, nơi ra đời của phúc âm. Sau đó, Crystal Forum (Hiệp Hội Mục Sư Y-sơ-ra-ên, www.acf.org.il) đã mời đội truyền giáo của hội thánh và tổ chức kỷ niệm chiến dịch hàng năm.

Chức vụ đối với Y-sơ-ra-ên của hội thánh bắt đầu vào tháng bảy năm 2007. Được ‘nở rộ’ trong Chiến Dịch Liên Hiệp Y-sơ-ra-ên của Tiến sĩ Jaerock Lee 2009. Năm 2013 này Mục sư Lee Soojin đã tiến hành chiến dịch kỷ niệm lần thứ tư thúc đẩy tinh thần thay đổi cho Y-sơ-ra-ên đó là khao khát phúc âm thiêng liêng.

Vào buổi tối ngày 26 tháng mười năm 2013, Chiến Dịch Y-sơ-ra-ên được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế tại Thành phố Haifa với Mục sư Soojin Lee (Chủ tịch Hiệp hội các mục sư). Với sự tham dự của người dân từ nhiều quốc gia trong đó có Palestine, Nga, Ukraine, Vương quốc Anh, Bulgaria, và Ấn Độ cũng như tất cả các khu vực của Y-sơ-ra-ên. Chiến dịch này đã được phát sóng trực tiếp thông qua TBN Nga trong ba giờ trên khắp châu Âu và châu Á.

Lãnh đạo Ngợi Khen Rose Han và Ủy Ban Biểu Diễn Nghệ Thuật Thờ Phượng Quyền Năng đã ngợi khen với những bài hát bằng tiếng Do Thái, tiếng Nga và tiếng Anh và cũng nhảy múa theo những bài hát ấy. Điều này đã khiến cảm động tâm lòng của những người tham dự. Người tham dự đã tung hô với niềm niềm vui mà rằng điệu nhảy thật tuyệt vời và sự khen ngợi đầy dẫy Thánh Linh đã đổ đầy ân sủng trên họ và hiệp một họ trong Đức Thánh Linh. Cùng nhau trong sự hiệp nhất với các những người biểu diễn họ cũng ca ngợi Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Chuộc của Y-sơ-ra-ên.

Mục sư Soojin Lee đã tuyên giảng sứ điệp với tựa đề “Phước Hạnh Được Ban Cho Khi Bước Đi Trong Sự Sáng.” Bà nói rằng chìa khóa để nhận được phước lành là ra khỏi bóng tối và bước đi trong ánh sáng. Đặc biệt, bà đã nói về lời chứng của Tiến sĩ Jaerock Lee về bảy năm cuộc đời mình trên giường bệnh và được chữa lành sau khi ông gặp Đức Chúa Trời. Điều này khiến người tham dự đã vô cùng cảm động, họ ăn năn quá khứ mình trong nước mắt và tạo ra một sự quyết tâm.

Sau khi tuyên giảng sứ điệp, Mục sư Lee đã cầu nguyện cho người bệnh với chiếc khăn tay mà Tiến sĩ Lee đã cầu nguyện (Công Vụ

19:11-12). Sau đó nhiều người làm chứng rằng sự đau đớn trong xương sống của họ, đầu gối và chân đều biến mất. Những người khác đã phục hồi thị lực và trở nên bình thường, những người khiêm thánh đã có thể nghe được. Thậm chí có người đã được chữa lành bệnh ung thư. Họ hết lòng tôn vinh Đức Chúa Trời.

Mục sư Yuri Kalmykov của Hội Thánh Nước Sự Sống ở Haifa nói trong niềm vui rằng, “Anh trai tôi trong tình trạng hôn mê do nhồi máu cơ tim. Các bác sĩ nói rằng cơ hội sống của anh ta là rất ít. Nhưng tôi nhận được lời cầu nguyện của Mục sư Lee cho anh ta bởi đức tin. Thật ngạc nhiên, anh ấy đã tỉnh táo trở lại và thềm ăn sau sự cầu nguyện. Anh ấy đã trở nên khỏe hơn cách nhanh chóng.”

Nhiều khán giả TBN Russia ở Nga, Estonia, Đức, Thụy Sĩ, Vương quốc Anh, và Kazakhstan tham dự Chiến Dịch Y-sơ-ra-ên của Mục sư Lee qua chương trình phát sóng trực tiếp và họ cũng làm chứng về việc được chữa lành lời cầu xin của họ được nhận.

Vào ngày 24 và 25 tháng mười, năm 2013, Hội thảo các mục sư được tổ chức tại hội trường Yad Hashmona tại Kibbutz ở Israel. Mục sư Lee giảng sứ điệp với chủ đề “Tâm Thước Đức Tin” và nói rằng: “Mục sư trước hết nên nhận

biết tâm thước đức tin của mình, trừ bỏ tội lỗi, và nên thánh. Chỉ khi đó họ mới có thể dẫn dắt các thành viên hội thánh đến với con đường chính trực và hội thánh mới kinh nghiệm được sự phục hưng và nhận lãnh phước lành.”

Những người tham dự đã lắng nghe sứ điệp của bà một cách chăm chú. Trong sự khen ngợi và cầu nguyện tiếp theo, họ ăn năn trong nước mắt và quyết tâm trở nên công chính trước mặt Chúa. Mục sư Sergey Miheev, Giám mục của một giáo phái có 800 hội thánh với tư cách thành viên ở Nga phát biểu rằng, “Tôi nhận ra rằng tôi có đức tin giống như con trẻ. Tôi nhìn lại đời mình với tư cách là một mục sư.”

Vào buổi sáng, ngày 26 tháng mười năm 2013, một cuộc họp được tiến hành tại Hội Thánh King Glory Giáo ở Haifa. Mục sư Lee giảng giải về những phẩm hạnh để trở thành cô dâu thực sự của Chúa và gặp được Chàng Rê, là Chúa, qua phép loại suy của mười trình nữ. Trong khi đang rao giảng sứ điệp, các thành viên hội thánh bày tỏ quyết tâm sống một cuộc sống Cơ Đốc nhân tinh thức. Mục sư Daniel Matiashi nhận xét rằng: “Sứ điệp rất sâu sắc và đem lại sức mạnh cho chúng ta để thay đổi và dâng lên lòng nhiệt thành vì sự phục hưng của hội thánh.”

Tình Yêu Thương Nín Chịu Mọi Sự

“Tình yêu thương hay nhịn nhục; hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13:4-7)



Mục sư Tiến sĩ Jaerock Lee

Chương 13 của 1 Cô-rinh-tô nói về những đặc điểm của tình yêu thiên thượng. Ấy là, “[Tình yêu thương] hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.”

Trong ấn bản trước, tôi đã giải thích rằng “dung thứ mọi sự” có nghĩa là chịu đựng tất cả mọi thứ sai trật tùy theo tình yêu thương. Để tin mọi sự ấy là tin tưởng vào một ai đó bởi vì chúng ta tin tưởng vào người đó. Hy vọng mọi sự là chờ đợi và mong muốn những gì chúng ta tin cho đến khi điều đó trở thành sự thật.

Nếu hy vọng mọi sự bởi đức tin, chúng ta có thể dung thứ mọi sự. Ngoài ra, bằng cách dung thứ mọi sự, chúng ta có thể chịu đựng mọi sự. Vậy thì, ý nghĩa thiêng liêng của “nín chịu mọi sự” là gì? Làm thế nào chúng ta có thể đạt được tình yêu thiêng liêng trọn vẹn?

1. Dung thứ mọi sự là gì?

Khi chúng ta dung thứ mọi sự không hợp với tình yêu thiên thượng, sẽ có một số hậu quả từ nó. Sau khi có một đợt sóng trên biển, sẽ có những gợn sóng còn lại chạy vào bờ. Hậu quả của việc dung thứ mọi sự là một điều gì đó giống như những gợn sóng thế này. Khi chúng ta dung thứ mọi sự, điều đó sẽ không chỉ kết thúc bằng cách mang lấy chúng. Sẽ có những hậu quả ra từ đó như những thử thách đau lòng.

Như Chúa Giê-su có phán trong Ma-thi-ơ 5:39, “Song ta bảo các ngươi, đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn”, thậm chí nếu ai đó vả má bên phải, chúng ta cũng không chống lại, nhưng chỉ chịu đựng điều đó. Nhưng có thể có hậu quả ra từ đó. Chúng ta sẽ phải đau.

Tất nhiên, người ta có những lý do khác nhau để trải qua sự đau lòng. Một số người

cảm thấy đau đớn vì họ nghĩ rằng họ đã bị tát cách vô cớ, khiến họ tức giận. Ngoài ra, một số người có thể bị đau lòng khi cảm nhận rằng họ đã làm cho người khác tức giận. Một số có thể cảm thấy tiếc khi nhìn thấy một người anh không thể giữ bình tĩnh của mình, nhưng thể hiện nó qua hành vi ngay lập tức.

Hậu quả của việc dung thứ với điều gì đó cũng có thể đến bởi hoàn cảnh bên ngoài. Ví dụ, chúng ta giả sử rằng ai đó tát lên má phải và chúng ta đưa luôn má kia theo như Lời Chúa dạy. Rồi thì kẻ đó cũng tát luôn má trái của của chúng ta nữa. Chúng ta dung chịu điều đó theo thể Lời Chúa dạy, nhưng tình hình có vẻ tồi tệ hơn trong thực tế. Chúng ta có thể cảm thấy rằng vấn đề lẽ ra đã được giải quyết vì mình đã dung thứ với sự ấy rồi, nhưng tại sao thử thách lại xảy ra? Đó là vì Đức Chúa Trời yêu thương muốn khiến chúng ta trở nên trọn vẹn và ban phước trên chúng ta cách kỳ diệu.

Với tư cách là những người tin, chúng ta trở nên con cái thật của Đức Chúa Trời như ‘lúa mì’ thông qua nhiều lần dung thứ và chịu đựng. Sự tiên liệu của Đức Chúa Trời về công cuộc giáo hóa nhân loại là như vậy để chúng ta trở nên con cái thật của Ngài qua những thử thách như vậy. Một ví dụ là khi ai đó làm điều ác chống lại chúng ta và chúng ta chịu đựng được ở bên ngoài, nhưng vẫn ác cảm trong lòng và nghĩ rằng: ‘Tôi không muốn nhìn thấy anh ta. Tôi không hiểu.’ Kẻ thù là ma quỷ và Sa-tan biết điều này và mang đến những cáo buộc chống lại chúng ta vì những ác cảm ấy. Vậy, những thử thách có thể đến theo sự cáo buộc.

Cho đến khi được thừa nhận rằng chúng ta không có sự ác trong lòng, sẽ còn có những thử thách lớn hoặc nhỏ. Tất nhiên, ngay cả sau khi chúng ta rũ sạch mọi tội lỗi và nên thánh trọn vẹn, có thể vẫn còn có thử thách. Loại có thử thách được cho phép xảy ra để chúng ta được ban phước lành. Thông qua điều này, chúng ta không chỉ ở mức độ không có sự ác nhưng chúng ta sẽ làm trọn tình yêu lớn hơn và sự nhân lành trọn vẹn hơn.

Điều ấy không chỉ vì phước hạnh cá nhân. Cùng một nguyên tắc được áp dụng khi Đức Chúa Trời hoàn thành vương quốc của Ngài cách kỳ diệu hơn. Để Ngài tỏ ra những công việc lớn, công bình phải được đáp ứng. Bằng cách bày tỏ đức tin lớn và hành động của tình yêu thương, chúng ta phải chứng minh rằng mình là ông dẫn để nhận lãnh sự đáp lời. Đây là đúng theo công lý hầu cho kẻ thù là ma quỷ không thể chống nghịch. Vì vậy, Đức Chúa Trời đôi khi chỉ cho phép chúng xảy ra. Nếu chúng ta chịu đựng bởi tình yêu và sự nhân từ, Đức Chúa Trời sẽ cho phép chúng ta tôn vinh Ngài bởi sự thắng hơn bội phần.

2. Dung thứ, tin, hy vọng, và chịu đựng mọi sự

Nếu chúng ta dung thứ, tin, và hy vọng mọi sự trong lẽ thật vì có chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, chúng ta có thể chịu đựng bất kỳ loại thử thách nào. Vậy thì, làm thế nào để chúng ta tin, hy vọng, và chịu đựng mọi sự một cách cụ thể?

1) Chúng ta phải tin tình yêu của Đức Chúa Trời ngay cả trong thử thách

Đức Chúa Trời cho phép thử thách đối với chúng ta hầu cho chúng ta sẽ có đủ điều kiện và có thể đạt được lời khen ngợi, vinh quang và danh dự vào cuối đời mình (1 Phi-e-rơ 1:7). Ngoài ra, để sống theo Lời Chúa cách trọn vẹn và không thỏa hiệp với thế gian, đôi khi chúng ta phải đối mặt với những đau khổ bất công. Mỗi lần như vậy, chúng ta phải tin rằng mình đã nhận được tình yêu đặc biệt của Đức Chúa Trời. Bây giờ, chúng ta sẽ đẩy lòng tạ ơn vì Đức Chúa Trời đang dẫn dắt mình đến một nơi ở tốt hơn trên Thiên Đường.

Nhưng nếu thử thách của chúng ta là nghiêm trọng và diễn ra trong một thời gian dài, chúng ta có thể nghĩ, “Chúa có thực sự yêu mình chăng?” Nhưng trong những lần như vậy, chúng ta phải nhớ đến tình yêu của Đức Chúa Trời và chịu đựng những thử thách. Chúng ta phải tin rằng Đức Chúa Trời là Cha muốn dẫn dắt chúng ta đến nơi ở tốt hơn trên trời vì Ngài yêu thương chúng ta. Nếu tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời và chịu đựng đến cho đến cuối cùng, chúng ta sẽ được phước và trở nên một con người trọn vẹn (Gia-cơ 1:4).

2) Chúng ta phải tin rằng những thử thách là một lối tắt để hoàn thành những trông đợi của chúng ta

Rô-ma 5:3-4 chép rằng, “Nào những thế thối, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rên tập, sự rên tập sanh sự trông cậy.” Như đã nói, sự hoạn nạn của thử thách giống như các lối tắt để làm trọn điều chúng ta trông đợi. Bạn có thể nghĩ rằng, ‘Ồ, khi nào tôi có thể thay đổi!’ Nhưng, nếu chúng ta chịu đựng những thử thách và tiếp tục thay đổi và thay đổi, cuối cùng chúng ta sẽ trở nên một con cái thật và trọn vẹn của Đức Chúa Trời và giống như Ngài. Điều ấy cũng giống như đá trở thành đồ trang sức lấp lánh thông qua các quá trình lặp đi lặp lại mài dũa và đánh bóng.

Vì vậy, khi thử thách đến, chúng ta không nên tránh nó, nhưng cố gắng vượt qua nó với những nỗ lực tốt nhất của mình. Tất nhiên, mong muốn tự nhiên của

con người là chọn con đường dễ dàng. Nhưng nếu cố gắng tránh các thử thách, chúng ta sẽ đi đến đích mong muốn chậm hơn nhiều. Ví dụ, có một người luôn đem đến rắc rối cho chúng ta trong mọi vấn đề. Chúng ta không công khai bày tỏ điều đó ra, nhưng cảm thấy khó chịu mỗi khi gặp người đó. Vì vậy, chúng ta chỉ muốn tránh mặt kẻ ấy. Trong trường hợp này, chúng ta không nên chỉ cố gắng để bỏ qua tình trạng này, nhưng phải vượt qua sự đó cách tích cực. Tương tự như vậy, mỗi một thử thách sẽ trở thành những bước vững chắc và các lối tắt trên đường dẫn đến sự làm trọn những điều chúng ta trông đợi.

3) Chúng ta chỉ làm điều thiện

Từ quan điểm phạm tục, thử thách hay hoạn nạn dường như đến từ người khác hoặc từ một số tình huống. Nhưng về thuộc linh, tất cả các thử thách đức tin đều bởi kẻ thù là ma quỷ và Sa-tan. Ấy là, thử thách và hoạn nạn là những trận chiến giữa thiện và ác. Vì vậy, để giành chiến thắng trong trận chiến thuộc linh này, chúng ta phải chiến đấu theo các quy tắc của lĩnh vực thuộc linh: lấy thiện thắng ác. Nếu chúng ta hành động trong sự nhân lành theo cách này, có vẻ như chúng ta phải đối mặt với mất mát và chúng ta thua thiệt vào lúc này, nhưng trên thực tế, điều ấy là ngược lại. Như có chép trong Rô-ma 12:21, “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác,” sự thiện lành thắng chắc chắn khi chúng ta hành động trong sự thiện lành Đức Chúa Trời là thiện lành.

Có ai xung quanh chúng ta cư xử tồi tệ mà chúng ta không hiểu anh chút nào? Tại sao chúng không thử với tấm lòng của mình để tỏ ra tốt hơn một chút với anh ta? Không có bất cứ ai mà chúng ta không thể chịu đựng nếu chúng ta nuôi dưỡng tình yêu đích thực trong lòng mình. Chúng ta sẽ có thể yêu thương người khác như chính mình, thấu hiểu và dung thứ mọi sự liên quan đến họ nếu chúng ta làm theo điều đã được truyền dạy trong Ma-thi-ơ 22:39, “Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”

Anh chị em thân mến. Khi có một vật lạ như cát hoặc rong biển đi vào cơ thể của nó, một con trai ngọc biển nó thành ngọc quý. Tôi hy vọng anh chị em sẽ chịu đựng nỗi đau của sự dung thứ bởi đức tin và hy vọng và làm nên viên ngọc trai xinh đẹp được gọi là ‘tình yêu thiên thượng’. Tôi cầu nguyện trong danh Chúa rằng, khi chúng ta đi qua các công ngọc trai, chúng ta sẽ có thể để thủ nhận với Cha Thiên Thượng rằng, “Tạ ơn Ngài về sự dung thứ, tin, trông, hy vọng, và chịu đựng mọi sự vì con.”

Tín Lý

- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng Kinh Thánh là Lời được Đức Chúa Trời hạ lời là Lời trọn vẹn và không sai sót.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự hiệp nhất và công việc của Đức Chúa Trời Ba Ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin rằng chúng ta được tha tội bởi huyết cứu chuộc của Đức Chúa Giê-su Christ.
- Hội Thánh Trung tâm Manmin tin sự sống lại và sự thắng thiên của Đức Chúa Giê-su Christ, sự Tái Lâm của Ngài, Thời Kỳ Ngàn Năm và Thiên Đàng đời đời.

- Các thành viên của Hội Thánh Trung tâm Manmin xưng nhận đức tin mình qua "Lời Dạy của Các Sứ Đồ" mỗi khi nhóm lại và tin theo đúng nguyên văn nội dung của lời dạy đó.
“[Chính Đức Chúa Trời] là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công Vụ 17:25)
“Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (Công Vụ 4:12)

Vietnamese

Tin Túc Manmin

Hội Thánh Trung Tâm Manmin Ân Hành

Address: 235-3, Guro-Dong3, Guro-Gu, Seoul, Korea (152-848)

Phone: 82-2-818-7047 Fax: 82-2-818-7048

Website: www.manmin.org/english

www.manminnews.com

Xuất bản: Tiến Sĩ Jaerock Lee Tổng biên tập: Geumsun Vin

Suy nghĩ xác thật cần được phá bỏ để tiếp nhận thần linh

Thật chẳng phải là điều dễ dàng để thay đổi cách suy nghĩ hoặc hành vi của một con người là thứ đã hình thành trong khoảng thời gian dài. Đó là vì họ có xu hướng chấp nhận và hiểu sự thật chỉ trong giới hạn. Hơn nữa, nếu họ hình thành sự công bình riêng cũng như rập khuôn riêng, bấy giờ rất khó để nhận ra ý muốn đích thực của Đức Chúa Trời. Điều này là do với những điều như vậy chúng ta có khuynh hướng có những suy nghĩ xác thật mà không hề nhận ra.

‘Công bình riêng’ là sự nhấn mạnh vào những điều thuộc niềm tin và cách suy nghĩ cá nhân là chính xác. Một khuôn khổ riêng là một cách suy nghĩ cứng nhắc rằng một điều gì đó là đúng. Trừ khi chúng ta phá hủy những suy nghĩ xác thật ra từ sự công bình riêng và khuôn khổ riêng như vậy chúng ta không thể làm gì ngoài việc dừng lại ở ngưỡng cửa thuộc linh mà không thực sự đi sâu vào bên trong.

Vì vậy, chúng ta nên không ngừng cố gắng tự khám phá bản thân bằng cách áp dụng lời chân lý đối với chính mình và bởi sự cầu nguyện sốt sắng. Sau đó, tiếp nhận thần linh, những loại tư tưởng xác thật nào ra từ sự công bình riêng và khuôn khổ riêng mà chúng ta nên phá hủy?

1 Những suy nghĩ xác thật ra từ tính khí của một người là điều được thừa hưởng từ cha mẹ họ

Một số người không nhận ra thiếu sót của họ cũng không trừ bỏ chúng vì họ có những suy nghĩ xác thật đến từ tính khí mà họ thừa hưởng từ cha mẹ và được ẩn sâu bên trong ‘chi’ của họ, hay còn gọi là năng lượng cuộc sống.

Một số người được sinh ra với một tính khí hướng nội. Những người này thường yên tĩnh. Họ thường không tức giận, cãi nhau hoặc phá vỡ hòa hiếu. Nếu một người như vậy sẽ trở thành lãnh đạo của một nhóm, họ phải tự tin và quyết định theo tình hình, tuy nhiên họ chỉ có thể vẫn cứ thụ động. Họ phải tích cực chăm sóc người khác và dẫn dắt họ với sự tự tin, nhưng họ thiếu đặc điểm như vậy. Tuy nhiên, họ không gặp khó khăn hiển nhiên với những người khác và bởi vì họ nghĩ đến người khác với lòng tốt, họ không nhận ra vấn đề này.

Một số người khác được sinh ra với tính cách hướng ngoại. Trong khi họ có lòng nhiệt thành, họ có xu hướng thiếu sự phục vụ. Họ không thực sự xem người khác giỏi hơn mình. Họ không đem lại thoải mái cho người khác. Ngay cả khi họ lùi bước từ một tình huống nhất định nào đó, họ muốn đi đầu mà nghĩ rằng ‘khao khát vì tâm linh’ và họ cảm thấy rằng mình cần phải chiếm lấy sự ấy.

2 Những suy nghĩ xác thật từ các khuôn khổ của tính cách được hình thành trong khi lớn lên

Một số người nhìn thế giới với nỗi buồn và sự oán giận, và một quan điểm như vậy sẽ trở thành tính cách của họ. Họ sống một cuộc sống trong Đấng Christ nhưng cảm thấy khó khăn vì những suy nghĩ của xác thật ra từ tính cách tiêu cực của mình.

Ví dụ, họ cố gắng hết sức để cầu nguyện và làm việc cho vương quốc Đức Chúa Trời để trừ bỏ tội lỗi và nhận được sự đáp lời. Nếu một người đang ở trong một tình huống tương tự và nhận được phước lành mà họ muốn nhận, họ cảm thấy rằng người ấy đã tiến xa hơn họ rồi trở nên căng thẳng và chán nản.

Ngoài ra, một số người lên án và tự chỉ trích mình trong mọi vấn đề. Họ tự trách mình gay gắt ngay cả đối với những sai lầm nhỏ. Họ bị mất sức mạnh để cầu nguyện, và họ không thể đi trước mặt Thiên Chúa. Họ không thể cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời cách sâu sắc, vì vậy trong sự công bình và khuôn khổ riêng, họ nhìn thấy những thiếu sót của người khác trước hết chứ không phải hiểu biết và chấp nhận họ. Họ có mong muốn chỉ ra những thiếu sót cho người khác và dạy dỗ họ.

3 Những suy nghĩ xác thật từ những sự giả dối vụn vặt

Một số người đã tu dưỡng được tâm lòng mình bởi lẽ thật đến một mức độ đáng kể, nhưng họ có những suy nghĩ xác thật vì có một số thuộc tính xác thật vụn vặt còn lại. Khi đồng nghiệp hoặc người giám sát đưa ra lời khuyên, họ mong muốn làm theo, nhưng vấn đề là họ cũng có cảm giác khó chịu. Ngay cả khi đó chỉ là 0,1 phần trăm của sự khó chịu trong lòng, vì vậy không thể nói họ có một tâm lòng cao thượng. Nhưng vì 99,9 phần trăm khác là tâm lòng của sự nhân lành, và vì những suy nghĩ khó chịu như vậy đi qua rất nhanh, cá nhân đó chỉ quên rằng còn có 0,1 phần trăm. Đó là lý do tại sao họ không thể trừ bỏ chút giả dối vụn vặt còn sót lại, và

do đó họ không thể bước vào sự thiêng liêng.

4 Những suy nghĩ xác thật ẩn trong một môi trường thuộc linh tốt

Mặc dù không chú ý đến việc cất bí lòng mình, một số người nhầm lẫn nghĩ rằng họ có những suy nghĩ thiêng liêng. Vì cảm giác hạnh phúc đến từ những trường hợp đó, họ chỉ quên đi những suy nghĩ của xác thật của mình mà họ vẫn thường có. Nhưng nếu họ phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào, họ không thể vượt qua sự ấy bởi đức tin. Chỉ bằng cách cất bí ngay cả tự trong sâu thẳm lòng họ, người ta mới có thể có sự đầy trọn của Đức Thánh Linh, và hơn nữa, đạt được tâm lòng chân thật và đức tin trọn vẹn.

5 Những suy nghĩ xác thật ra từ sự kém cỏi của thân thể

Sự thiếu hụt của thân thể là việc thiếu một khả năng thông thường do không có kinh nghiệm và sự đào tạo mà họ nên trải qua trong sự tăng trưởng.

Ví dụ, khi trẻ em không được huấn luyện về sự tập trung lắng nghe những lời dạy dỗ của các giáo viên ở trường, chúng có thể không có khả năng tập trung vào những gì người khác nói ngay cả sau khi họ trở thành người lớn. Chúng không thể tập trung vào bài giảng. Chúng có thể không lắng nghe người khác một cách cẩn thận trong cuộc trò chuyện. Trong trường hợp những nhân sự trong hội thánh, họ có thể không có khả năng chú ý trong khi lắng nghe những gì chủ họ nói để rồi họ mắc phải sai lầm. Ấy không phải là họ không muốn tuân theo ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng họ không thể tuân theo vì họ không thể khắc ghi điều đó trong tâm trí mình. Cuối cùng họ sử dụng những ý tưởng xác thật của mình.

Một số người được lớn lên trong môi trường gò bó hoặc tu viện, nên họ thiếu kỹ năng giao tiếp. Họ không thực sự hiểu cách người khác suy nghĩ hoặc cách thể hiện bản thân. Vì vậy, họ không thực sự hiểu người khác và họ thiếu sự quan tâm chung dành cho những người khác. Trong kinh nghiệm của mình, họ nghĩ rằng, “Tôi thích điều này, và tôi chắc chắn rằng anh ấy cũng nghĩ như tôi.” Nhưng suy nghĩ của họ thường là không đúng.

6 Những suy nghĩ xác thật từ khuôn khổ riêng về lẽ thật

Khuôn khổ của sự công bình riêng và lấy bản thân mình làm trung tâm của sự nhân lành được hình thành khi người ta thông giải lời của chân lý theo cách riêng của họ và xem những điều nhất định nào là đúng và tốt, để rồi cùng cố những ý tưởng ấy. Trong một số trường hợp, một số suy nghĩ của họ xuất phát từ khuôn khổ như vậy được chứng minh là đúng, và họ thậm chí còn được thuyết phục hơn nữa về những ý tưởng và quan điểm của mình.

Giả sử một nhân sự trong hội thánh được cảm động bởi ông mục sư là người tha thứ và bao dung những lỗi lầm của những thành viên trong hội thánh. Nhân sự này hình thành một khuôn khổ mà nghĩ rằng, “Thật là điều thiện lành khi chúng ta thấu hiểu và dung thứ.” Nan đề là người ấy sẽ cố gắng để tha thứ và bao che cho những lỗi lầm của hội chúng ngay cả trong những tình huống mà ông ta không được tiếp tục tha thứ. Có nghĩa là, trong một số trường hợp chúng ta nên khiển trách hoặc trừng phạt một người nào đó hầu cho anh ta có thể xoay bỏ tội lỗi, nhưng ý nghĩ xác thật từ khuôn khổ của sự thiện lành làm cản trở họ khỏi sự hiểu biết sâu sắc về tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho người ấy.

“Những bác sĩ Cơ Đốc làm chứng về quyền năng Đức Chúa Trời! Thật tuyệt vời biết bao!”

Tiến sĩ Daniel Fuentes Acosta
Bác sĩ phụ khoa & sản khoa, Giám đốc WCDN Mexico



Năm 1994, tôi bước vào Đại học Autonomous Mexico State và tổ chức các buổi nhóm cầu nguyện trong thời gian rảnh. Tôi cũng đã tiến hành hội nghị cho các sinh viên y khoa để truyền bá phúc âm. Sau khi tốt nghiệp, tôi luôn cầu nguyện cho khái tượng công bố phúc âm của Đức Chúa Trời Toàn Năng và là Chúa. Hiện nay tôi đang làm việc cho bệnh viện ‘Monica Pretelini’ ở Toluca, Mexico là một bệnh viện tuyến trên của việc khám và điều trị.

Năm 2011, tôi đã chia sẻ một ý tưởng về việc thành lập một tổ chức không chỉ chữa bệnh về thân thể mà còn chữa bệnh về tâm linh với một vài bác sĩ và nhận biết được sự cần thiết của tổ chức bác sĩ Cơ Đốc Nhân. Trong khi cầu nguyện cho điều này, tôi thành lập tổ chức AMEC (Liên Minh Bác Sĩ Cơ Đốc Mexico State). Chúng tôi có khoảng 300 thành viên truyền bá tình yêu của Chúa trong mọi lĩnh vực của Mexico và làm tình nguyện viên làm việc với công nghệ y khoa.

Sau khi tổ chức AMEC, tôi nghĩ rằng phải có các tổ chức tương tự trên thế giới để chúng ta có chung mong muốn như vậy. Tôi muốn học hỏi từ họ. Trong khi đó, đang tìm kiếm những thông tin trên Internet, vợ tôi tìm thấy trang web-www.wcdn.org (Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Thế Giới) của WCDN. Tôi vô cùng cảm động với chức vụ của nó về việc chứng minh công việc chữa lành được thực hiện thông qua quyền năng của Đức Chúa Trời dựa trên dữ liệu y học. Tôi đã vui mừng về sự có mặt của một tổ chức như vậy.

“Tôi sẽ gọi cho WCDN ngay! Trụ sở này ở đâu? Tại Nam Hàn? Ôi, layh Chúa! Xa quá.”

Rất may, các chi nhánh của nó được đặt ở nhiều nơi trên thế giới. Tôi đã gọi đến chi nhánh ở Mỹ của nó là nơi gần nhất đối với Mexico và tôi đã được kết nối với Tiến sĩ Almando, Giám đốc chi nhánh ở Mỹ. Tôi đã gặp đội truyền giáo WCDN trong năm 2012 thông qua anh ta. Tôi nghe từ họ về chức vụ và khái tượng của WCDN và Đức Chúa Trời đã ở cùng họ là thể nào. Tôi đã bị choáng ngợp với cảm xúc và thậm chí rơi nước mắt. Thời khắc đạt được khái tượng của tôi với tư cách là một bác sĩ Cơ Đốc đã ở trong tầm tay.

Vợ tôi và tôi muốn tìm hiểu về Tiến sĩ Jaerock Lee, người sáng lập và là Chủ tọa của WCDN. Tôi đã lắng nghe những bài giảng luận của ông trên trang web tiếng Tây Ban Nha www.manmin.org/foreign/main_sp.asp.

Các bài giảng có tình yêu và sự chân thành đó vang lên trong tâm hồn của mọi người. Tôi cũng đọc cuốn sách *Sứ Điệp Thập Tự Giá* bằng tiếng Tây Ban Nha và tôi có thể hiểu được sự tiên liệu về công cuộc giáo hóa nhân loại và khắc ghi tình yêu của Đức Chúa Trời và tình yêu của thập giá sâu trong trái tim tôi.

Tôi cũng đã kinh nghiệm được công việc quyền năng của Đức Chúa Trời. Daniel con trai bảy tuổi của tôi đã bị viêm da dị ứng trên chân và cánh tay của kẻ từ khi cháu được sinh ra. Năm 2012, đội truyền giáo của WCDN đã cho chúng tôi ngọt nước Muan và nói rằng nếu dùng nó hoặc uống nước này bởi đức tin thì người ấy có thể trải nghiệm được công việc chữa lành. Tôi áp dụng nước ấy vào con trai mình và cầu nguyện. Thật đáng ngạc nhiên biết bao, Đức Chúa Trời đã chữa lành con trai của tôi hoàn cách toàn trong tuần đó.

Ngoài ra, bạn của tôi Tiến sĩ Pastrana Figueroa, bác sĩ phẫu thuật, đã kinh nghiệm được công việc của Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện vượt không gian và thời gian của tiến sĩ Lee. Con gái anh ấy, người đã từng trong tình trạng hôn mê, đã được khỏi bệnh qua lời cầu nguyện. Ngoài ra, mục sư Fernando không thể đi nổi vì khớp gối của mình có vấn đề, nhưng sau khi nhận được lời cầu nguyện của Tiến sĩ Lee cho người bệnh thông qua truyền hình Enlace vấn đề đã được giải quyết và ông đã đi lại tốt.

Vào tháng sáu, năm 2013, Hội nghị y học Cơ Đốc quốc tế của WCDN lần thứ 10 được tổ chức tại Toluca, Mexico. Với tư cách là một lãnh đạo của Ban Tổ chức Hội nghị, tôi đã vui mừng và xúc động khi thấy một hội nghị như vậy đã được tổ chức tại đất nước của tôi lần đầu tiên ở châu Mỹ Latinh. Khoảng 350 bác sĩ từ 24 quốc gia tham dự. Bảy trường hợp bệnh nan y được chữa lành qua lời cầu nguyện đã được trình bày với các dữ liệu y học. Đức Chúa Trời được tôn vinh tại hội nghị không chỉ thông qua các bài thuyết trình trường hợp chữa bệnh với bằng chứng y học và bài những bài giảng luận đặc biệt khiến làn mới lại tâm linh của người tham dự, mà còn là lời ngợi khen và biểu diễn đầy dẫy Thánh Linh.

Tôi đang lên kế hoạch đi thăm các nước ở châu Mỹ Latinh và thành lập chi nhánh của WCDN. Điều này là để chuẩn bị cho việc tổ chức hội nghị tập trung vào các công việc chữa lành của Đức Chúa Trời và truyền bá phúc âm đến các bác sĩ. Tôi gửi lời cảm ơn đến Tiến sĩ Lee, người đã thực hiện chức vụ WCDN hầu cho nhờ đó mà nhiều người đã gặp gỡ với Đức Chúa Trời của tình yêu thương. Tôi cũng dâng lời tạ ơn và tôn vinh Đức Chúa Trời Đáng sẽ được tôn vinh lớn lao qua chức vụ này.

“Viêm thanh quản và viêm mũi dị ứng đều được chữa lành!”

Nữ chấp sự Hyang Kim (Giáo Xứ 1 Trung Quốc)

Bốn năm trước, trong năm 2009, tôi đã đến Hàn Quốc để kiểm tiền. Dẫn đầu là di của tôi, tôi đã đăng ký vào Hội Thánh Trung Tâm Manmin. Nhưng tôi đã không giữ trọn ngày Sa-bát. Trong khi chờ đợi, tôi đã bị quá mẫn cảm dị ứng mà không có nguyên nhân. Tôi cảm thấy ngứa ngáy khắp người và nó ảnh hưởng tất cả năm giác quan. Tôi đã đau khổ rất nhiều, tôi không thể chịu đựng được. Do các loại thuốc mà tôi đã sử dụng, tôi đã

lên cân và thậm chí huyết áp tôi thường giảm xuống.

Cổ họng của tôi luôn luôn bị sưng và tôi đã bị sốt. Tôi bị phát ban trên vòm miệng. Điều này gây nên ngứa ngáy vô cùng. Tôi luôn chảy nước mũi và hắt hơi. Đó là các triệu chứng của viêm thanh quản và viêm mũi dị ứng. Tôi đã dùng nhiều loại thuốc nhưng tất cả đều không có tác dụng.

Vào cuối năm 2011, khi đang lắng nghe sứ điệp của Tiến sĩ Jaerock Lee trong buổi thờ phượng, tôi nhận ra tình yêu của Chúa và ăn năn hết lòng về những việc làm sai trái của mình mà tôi đã phạm phải. Bởi sự tạ ơn về ân sủng tôi bắt đầu cầu nguyện trong Buổi Nhóm Cầu Nguyện Đa-ni-ên bất cứ khi nào tôi có thời gian.

Sau đó, con gái tôi, những người sống ở Trung Quốc, đến Hàn Quốc để thực hiện chương trình trao đổi trong trường Đại học Phụ nữ Sookmyung. Cuộc sống của tôi ổn định trong khi sống chung với con gái của mình và tôi đã sống một đời sống Cơ Đốc Nhân tốt hơn. Tôi giữ

trọn ngày Sa-bát và ngừng dùng thuốc bởi đức tin.

Trong ngày đầu tiên của mùa hè Manmin Retreat, ngày 5 tháng 8 năm 2013, Tiến sĩ Jaerock Lee cầu nguyện cho những người bệnh. Bây giờ, thật là một điều đáng ngạc nhiên đến với tôi, tôi thấy tôi mát cổ họng và ngứa trên vòm miệng đã biến mất. Các triệu chứng của viêm thanh quản và viêm mũi dị ứng đều được chữa lành! Hallelujah!



Mạng Lưới Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-824-7107
www.gcntv.org
webmaster@gcntv.org



Trường Thần Học Quốc Tế Manmin
Phone: 82-2-818-7334
www.manminseminary.org
manminseminary2004@gmail.com



Mạng Lưới Bác Sĩ Cơ Đốc Nhân Toàn Cầu
Phone: 82-2-818-7039
www.wcdn.org
wcdnkorea@gmail.com



Urim Sách
Phone: 82-70-8240-2075
www.urimbooks.com
urimbook@hotmail.com